



Title :	ระดมสมอง มฟล.-เอกชน รับสังคมผู้สูงอายุ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	มีคนี้หนคังเดือน มิถุนายน 2560 ฉบับที่ 171 หน้าที่ 3

ระดมสมองมฟล.-เอกชน รับสังคมผู้สูงอายุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาครมริสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโอกาสทางธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อมหรือเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 130 คน โดยนายอัครัง ธวัชชะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดร.ฉัตรฤดี จงสุริยภาค คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มฟล.และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครบครัน โดยโครงการมีการบรรยายโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเกี่ยวกับแนวทางรับมือสังคมผู้สูงอายุและเสวนาเรื่องโอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นโดยปัจจุบันมีกว่า 15% ต่อประชากร 10 ล้านคน และคาดการณ์กันว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยมีประชากรสูงวัยกว่า 20% และปี 2574 จะสูงถึง 28% ต่อไป สถานการณ์นี้เหมือนประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุได้เมื่อ 20 ปีก่อน โดยญี่ปุ่นเคยเผชิญคือการเกิดธุรกิจต่างๆ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ เช่น คนดูแล ยา อาหาร ฯลฯ ดังนั้น มฟล.จึงได้ดำเนินโครงการรองรับและเชิญชวนหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งผู้ประกอบการให้รองรับอนาคต แทนที่จะปล่อยให้เกิดสังคมลักษณะนั้นแล้วค่อยมาทำซึ่งอาจทำให้ไม่ทันการณ์

รศ.ดร.วันชัย กล่าวอีกว่า สำหรับ จ.เชียงราย พบว่ามีในปี 2557 มีประชากรผู้สูงอายุเป็นชายมากถึง 81,194 คน หญิง 90,611 คน ปี 2558 เป็นชาย 86,017 คน หญิง 96,672 และปี 2559 เป็นชาย 85,501 และหญิง 94,501 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าจังหวัดอื่นๆ ก็คงจะมีจำนวนใกล้เคียงกัน ดังนั้นที่ผ่านมาในส่วนของ มฟล.ได้ดำเนินการรองรับล่วงหน้าแล้วหลายเรื่อง เช่น เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีชะลอวัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน ทันตแพทย์ และล่าสุดได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรลุ่มน้ำโขง โดยสร้างอาคารสูง 9 ชั้น บนเนื้อที่ 22,000 ตารางเมตร

“โดยมีศูนย์สุขภาพ ศูนย์ทันตแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 400 เตียง จึงมีลักษณะครบวงจรทั้งเรื่องการป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟู ซึ่งทาง มฟล.เน้นให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ใช้แนวทางการแพทย์เพื่อครอบคลุมกับผู้ที่เข้าไปใช้บริการ เพื่อให้การดูแลสุขภาพไปกันได้กับการดูแลสุขภาพสังคมผู้สูงอายุได้อย่างกลมกลืนกันไป ในส่วนของผู้ประกอบการนั้นทาง มฟล.ก็กำลังคิดว่าจะมีธุรกิจใดที่จะเกี่ยวข้องได้บ้างซึ่งสามารถมาร่วมกันเพื่อคิดค้นต่อไป โดยอยู่ภายใต้แนวคิดว่าจะต้องไม่มุ่งหวังกำไรอย่างเดียวแต่ต้องมุ่งให้เกิดสังคมไทยที่มีผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในปัจจุบันมีผู้สูงอายุกว่า 15 ล้านคนและในอนาคตอันใกล้ก็จะเป็น 20 ล้านคนและ 25 ล้านคนจึงเรียกได้ว่าจะมีมากเต็มสังคมแน่นอน” รศ.ดร.วันชัย กล่าว.



Title :	ระดมสมอง มฟล - เอกชน ร่วมสังคม ผู้สูงอายุ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	มีนาคม ๒๕๖๐ ฉบับที่ 171 หน้า 3

